



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
21 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ประเด็นสำคัญ

### 1. การอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, The Reporters) เพจ Jessada Denduangboripant และ เพจชมรมแพทย์ชนบท

- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. กล่าวถึง กรณีนายกสมาคมรัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เรียกร้องให้ ก.พ. ตรวจสอบจริยธรรมของข้าราชการประจำ สธ. ที่ไปแถลงชี้แจงประเด็นกัญชา ว่า เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงข้อเท็จจริงจากการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งอธิบดีกรมต่างๆ ก็มาชี้แจงในมาตรการของตนเอง รวมถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชาตามเจตนารมณ์ของการใช้กัญชาทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยปกติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ละครั้ง ถ้ามีส่วนที่ผู้อภิปรายกล่าวถึงงานของข้าราชการประจำ ทางข้าราชการประจำก็ต้องออกมาชี้แจงในลักษณะนี้

- เพจ Jessada Denduangboripant และ เพจชมรมแพทย์ชนบท โปสเตอร์ระบุว่า ข้าราชการระดับสูงประจำ สธ. ถูกดึงมาร่วมแถลงชี้แจงประเด็นการปลดล็อกกัญชาตามข้อกล่าวหาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.

### 2. ตำรายากัญชาของไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ, มติชน

- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดทำหนังสือชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ ตำรับยาแผนไทยของชาติที่เข้าตัวยากัญชา ฉบับแรกของประเทศไทย โดยได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่า เป็นตำรับยาที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อ สธ. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงไม่ให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภคกัญชา และการป้องกันการใช้ในทางที่ผิด

### 3. ลอบขายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ thaipbs

- นายใจชาย ปุณณะพงษ์ ผอ.ร.ร.ห้างฉัตรวิทยา กล่าวถึง กรณีนักเรียนชั้น ม.6 ลักลอบขายกัญชาให้เพื่อน และมีนักเรียนสูบกัญชาใน ร.ร.ห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปาง เป็นการนำเสนอที่บิดเบือนจากความเป็นจริง ทำให้นักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันกัญชาตามนโยบายของ ศธ. มาโดยตลอด ครูประจำชั้นทุกคนได้เฝ้าดูแล และไม่ได้เพิกเฉยตามที่สื่อได้นำเสนอ ทั้งนี้ ผู้ปกครองของเด็กที่ลักลอบขายกัญชารอรับเรื่องที่เกิดขึ้นกับทางโรงเรียน และจะรับผิดชอบด้วยการขอให้นักเรียนลาออก ย้ายไปเรียนที่อื่น เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจ ไม่ให้กระทบกับทางโรงเรียน หรือนักเรียนคนอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ

- นายพินิต อารยะศิลป์ ผอ.สนง.ตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรไม่พบการจำหน่ายกัญชา กัญชง แต่อาจจะมีบางร้านที่ลักลอบนำมาขายโดยไม่ปฏิบัติตามประกาศ สธ. และประกาศแพทยสภา ทั้งนี้ ให้จนท. ประกาศเสียงตามสายภายในตลาด โดยเฉพาะการห้ามขายกัญชา กัญชง โดยเด็ดขาด พร้อมติดป้ายให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน หากพบเห็นผู้สูบกัญชาหรือพืชนั้นใด ทำให้เกิดกลิ่นหรือควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ถือเป็นเหตุร้ายคาถา สามารถแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 21 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,607 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,568,461 ราย เสียชีวิต 23 ราย เสียชีวิตสะสม 31,073 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,318 ราย รักษาหายสะสม 4,513,943 ราย ยังรักษาอยู่ 23,445 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 570,511,783 (+797,145) ราย 6,394,054 (+1,664) ราย รักษาหาย 541,532,456 (+788,562) ราย

## ประเด็นสำคัญ

### 1. ยารักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์,

ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, ประชาชาติ, thaipbs, thejournalistclub)

- นพ.อรรถ กรีษนัยรวีวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีการเตรียมขยายให้คลินิกเอกชนจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์มาดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เองได้ เพิ่มเติมจากการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ว่า ยาที่จะขยายไปในสถานพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะคลินิกนั้น มาจากการที่ รพ.รพ. และรพ.รพ. มีนโยบายเพิ่มช่องทางการกระจายยาออกไป สบส. อย. และนพ. ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ได้มีการหารือกันแล้ว คาดภายในสัปดาห์นี้จะแล้วเสร็จ สบส. จะแจ้งสถานพยาบาลประเภทคลินิกทั่วประเทศ และแจ้งช่องทางการติดต่อซื้อยา ขณะที่ อย. เผยว่ามีบริษัทเอกชนมาขึ้นทะเบียนยาโมลนูพิราเวียร์ 3 บริษัท และ อภ. จะเพิ่มช่องทางการกระจายยา ซึ่งจะต้องใช้ยาตามข้อบ่งชี้ ขั้นแรกให้เริ่มที่คลินิกก่อน เนื่องจากจะมีแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมดูแล และติดตามประเมินอีกครั้งเพื่อเตรียมขยายสู่ร้านขายยา

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า การขยายไปยังคลินิกเอกชนนั้น อย. จะออกประกาศเพิ่มเติมว่า ให้สามารถจำหน่ายไปยังคลินิกเวชกรรมได้ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการรักษาและการรับยา ซึ่งยังต้องเป็นการจ่ายยาโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และข้อบ่งชี้ของกรมการแพทย์

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ ยาด้านไวรัสโดยเฉพาะโมลนูพิราเวียร์ และแพกซ์โลวิด มีผลการศึกษาในระยะสั้นเพียง 1 ปี ยังไม่รู้ผลข้างเคียงในอนาคต และโดยเวชปฏิบัติจะมีการจ่ายยาให้กับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งกลุ่ม 608 คนที่มีโรคร่วมและยังไม่ได้รับวัคซีนครบโดส เข้าใจว่ากระแสผู้ป่วยต้องการรับทั้งยาโมลนูพิราเวียร์ แพกซ์โลวิด ฟาวิพิราเวียร์ เพื่อให้อาการดีขึ้น แต่แท้จริงคนส่วนใหญ่จะหายได้เอง เนื่องจากอาการไม่มาก เพียงแค่เจ็บคอ สามารถรับประทานยาตามอาการได้ ขณะนี้พบปัญหาขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานตามรายขายยาขาดตลาด ขอชี้แจงว่า ไม่จำเป็นต้องซื้อวัคซีน ควรใช้เมื่อป่วยและบรรเทาอาการป่วย หากไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นต้องใช้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ข่าวสด

- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ โผสตร์ว่า มีแพทย์จาก รพ.เอกชน บอกว่าสั่งซื้อโมลนูพิราเวียร์ทำจากอินเดีย ยี่ห้อ mylan จากทางการไทย ได้ราคาชุดละ 10,600 บาท แต่หมอกันเองซื้อกันประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อชุด (40 เม็ด) หรือถูกกว่าจากสปป.ลาว เขมร อินเดีย (ยี่ห้อเดียวกัน) เวียดนาม ประเทศเหล่านี้ขอความยินยอมจากบริษัทในการผลิตยาเองตั้งแต่ต้น ทำอย่างไรประเทศไทยถึงจะได้ราคาถูกลงแบบนี้ และสามารถส่งจ่ายได้เลยที่ รพ.ทุกแห่ง รวมถึงร้านขายยาทุกแห่ง

## 2. ระบบสแกน (หรือโทร) แจก จบ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, nationtv, mcot)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลัง นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี นำตรวจเยี่ยมการให้บริการผู้ป่วยโควิด 19 ในระบบสแกน (หรือโทร) แจก จบ ที่คลินิกโรคไข้วัดใหญ่ ว่า กรมการแพทย์เปิดระบบดังกล่าว บริการรักษาโควิด 19 ในรพ. 3 แห่งสังกัดกรมการแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิในพื้นที่ กทม. ฝากถึง รพ.ทุกเครือข่าย ทั้ง รพ.ในสังกัด กทม. รพ.โรงเรียนแพทย์, รพ.ทหาร, รพ.ตำรวจ, และ รพ.เอกชน ร่วมมือใช้ระบบดังกล่าว เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น

## 3. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, springnews, hfocuse, thebangkokinsight, ch7)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยถึงกรณีประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 ว่า ผู้ติดเชื้อเป็นชาวไทย อายุ 53 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.ตรัง เดินทางไปประชุมที่ จ.ภูเก็ต ที่มีชาวต่างชาติร่วมประชุมด้วย จากนั้นมีอาการและได้ตรวจ ATK ขึ้น 2 ซิต ตรวจยืนยันด้วย RT-PCR พบว่าติดเชื้อ และ รพ. ได้ส่งตัวอย่างตรวจหาสายพันธุ์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง พบเป็นเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้จัดให้เชื้อ BA.2.75 อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่ต้องจับตามอง (VOC-LUM) ขณะที่ความเร็วในการแพร่เชื้อ และความรุนแรงยังไม่ชัดเจนมากพอ จึงยังไม่ควรวิตกกังวลมากเกินไป


**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. มติชน

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยว่า เชื้อ BA.2.75 กลายพันธุ์ไปถึง 100 ตำแหน่ง คาดว่าจะหลบภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ก่อนได้ดี และดื้อต่อวัคซีนที่เตรียมจากไวรัสอู่ฮั่นดั้งเดิม และควรเลือกใช้ยาแอนติบอดีสังเคราะห์ (Monoclonal Antibody) ให้สอดคล้องกับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่ผู้ป่วยติดเชื้ออยู่

## 4. ค่าเสี่ยงภัยโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, hfocuse)

- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีบุคลากรปฏิบัติงานโควิด 19 ร้อยยังได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3 เดือนสุดท้ายของปี 2564 คือ ต.ค.-ธ.ค. 2564 ไม่ครบ โดยได้เพียง 2 เดือนว่า ขณะนี้สำนักงานงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนจากงบกลางเป็นงบเงินกู้ จึงทำให้กระบวนการล่าช้าออกไป ซึ่งรวมทั้งเงินค่าเสี่ยงภัยที่กำลังพิจารณาในส่วนของม.ค.-มี.ค. 2565

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนเงินค่าเสียหายที่ลงไปก่อนหน้านั้นของต.ค.-ธ.ค. 2564 ที่ได้กัน 2 เดือนหรือไม่ครบนั้น ก็มีการดำเนินการขอ แต่ต้องรองบประมาณที่มีการเปลี่ยนผ่านจากงบกลางเป็นงบเงินกู้ก่อน</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ทำบุญตักบาตรด้วยเมนูสุขภาพ</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด, เว็บไซต์ Chiangmainews</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขอแนะนำชาวพุทธที่ตักบาตร ถวายภัตตาหาร ด้วยอาหารให้ครบ 5 หมู่และมีความหลากหลาย เน้นข้าวแบ่งที่ผ่านการขัดสีน้อย อาหารประเภทปลา เต้าหู้ ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ถั่ว เมล็ดแห้ง ผักพื้นบ้าน รวมทั้งนมจืด น้ำเปล่า น้ำปานะหวานน้อย โดยการปรุงแบบต้ม ตุ่น นึ่ง อบ ลวก น้ำพริก ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ที่สำคัญควรเป็นอาหารปรุงสุกใหม่</li> <li>- พญ.สายพิน โชติวิเชียร ผอ. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า เมนูที่แนะนำได้แก่ แกงจืดเลือดหมู ข้าวผัดผักรวมมิตร แกงเขียวหวานไก่</li> </ul>	-
<p><b>การดื่มน้ำเปล่าส่งผลดีต่อร่างกาย</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีมีผู้เล่าประสบการณ์ไม่ดื่มน้ำเปล่ามาหลายปีจนป่วยนั้น เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพราะการดื่มน้ำเปล่าสะอาดและเพียงพอจะช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้เป็นปกติ หากขาดน้ำ สมองจะกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลส่งผลให้ความเครียดเพิ่มสูงขึ้น การดื่มน้ำเปล่าจึงช่วยลดความเครียด ช่วยปรับอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ช่วยการทำงานของระบบย่อยอาหาร ป้องกันความเสียหายของไต ท้องไม่ผูก ปัสสาวะใสสะอาด ไม่ปวดหลังและบั้นเอว ดังนั้นในชีวิตประจำวันควรดื่มน้ำสะอาดวันละ 8 - 10 แก้ว โดยไม่ควรดื่มครั้งละมาก ๆ ในคราวเดียว แต่ให้ดื่มบ่อย ๆ กระจายวัน เพราะจะทำให้เกิดการจุกเสียด แน่นท้อง</li> </ul>	-
<p><b>เตือนอย่ากินซอส์</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เฟซบุ๊กเพจ Drama addict)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพจ Drama addict กล่าวว่าประชาชนโพสต์ถามซอส์กินได้หรือไม่ หลังมีการแชร์กันในแอป Tiktok ทางเพจระบุว่าซอส์ทำจากแคลเซียมซัลเฟตผสมกับสีซึ่งไม่ใช่สีฟู้ดเกรด เมื่อรับประทานเข้าไปอาจเกิดการคลื่นไส้อาเจียนได้ ทั้งนี้พฤติกรรมการรับประทานอาหารแปลกชนิดต่าง ๆ อาจเกิดได้จากภาวะทางจิตเวช หรือภาวะขาดสารอาหารบางอย่าง ผู้ใดมีอาการควรไปหาหมอ หากพบเห็นผู้มีพฤติกรรมนี้ ขออย่าเอาอย่าง เพราะซอส์ไม่ใช่ของสำหรับรับประทาน</li> </ul>	มอกรมอนามัย
<p><b>ถูกรูตว่าน้อยใจฆ่าตัวตาย</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพจ อายากตั้งเดี่ยวจัดให้ รีเทิร์น part 2 ได้แชร์ภาพงานศพของ นักเรียนหญิง ชั้นม. 2 ที่ตัดสินใจฆ่าตัวตาย หลังจากที่ถูกครูตว่า และเพื่อนในห้องเรียนเมินไม่คบ</li> </ul>	มอกรมสุขภาพจิต